

BỘ CÔNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 330 /BCA-V11

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2015

V/v trả lời kiến nghị cử tri
tại Kỳ họp thứ 8, QH khoá XIII

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ ngày .. 27/2 ..

Kính gửi: ~~Đoàn~~ ~~đại~~ ~~biểu~~ ~~Quốc~~ ~~hội~~ ~~tỉnh~~ ~~Kon~~ ~~Tum~~

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Kính gửi Bộ Công an nhận được kiến nghị của cử tri về các nội dung:

1. “*Để xử lý mối quan hệ giữa quân hàm, chức vụ và lương sĩ quan, đồng thời góp phần bảo đảm chế độ, chính sách, phát huy đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang, đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xem xét tách lương ra khỏi cấp bậc hàm trong lực lượng vũ trang*”.

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Về tách lương ra khỏi cấp bậc hàm trong lực lượng vũ trang, Bộ Công an hiện đang phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương của lực lượng vũ trang. Trong đó, sẽ nghiên cứu giải quyết mối quan hệ giữa quân hàm, chức vụ và lương sĩ quan, bảo đảm chế độ, chính sách nhằm động viên, khuyến khích đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Bộ Công an xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các ngành chức năng sớm giải quyết vấn đề cử tri nêu nhằm bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

2. “*Cử tri phản ánh, hiện nay có hiện tượng tiêu cực trong việc tuyển dụng các đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị quân đội, công an; các học sinh tốt nghiệp các trường thiếu sinh quân vào các trường đào tạo sĩ quan. Đề nghị Bộ Công an xem xét và chấn chỉnh hiện tượng trên (nếu có)*”.

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và xuất phát từ yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về việc công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, trong đó đã quy định cụ thể về việc xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Việc xét thi tuyển để chuyển sang chế độ chuyên

nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn là quy định bắt buộc, do hội đồng tuyển chọn xét, duyệt bảo đảm chặt chẽ về đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, dân chủ về trình tự, thủ tục tuyển chọn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, các học sinh tốt nghiệp các trường thiếu sinh quân vào các trường đào tạo sĩ quan. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm, tiêu cực; đồng thời, có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác này.

Bộ Công an mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giám sát hoạt động của lực lượng Công an, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời, phát hiện các biểu hiện tiêu cực để phản ánh kịp thời cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an xin cảm ơn sự quan tâm của cử tri

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Đ/c Chủ nhiệm VPQH;
- Ban Dân nguyện, UBTWQH;
- Vụ Nội chính và Vụ III, VPCP;
- Lưu: VT, V11.



Đại tướng Trần Đại Quang